

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

## SABINA – ถ้ายังมีผู้หญิงในโลก

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในสัจจหัว...

มีอยู่เรื่องหนึ่งในการลงทุนจริง ๆ หมายถึงว่า ถ้าอยากจะทำหุ้นชักรบริษัทหนึ่ง ที่ไม่น่าจะเจ้งง่าย ๆ หรือ ยังไงเสีย สินค้าของเขาจะยังขายได้ตลอดกาล แล้วเราอยากจะได้หุ้นนั้นมาเก็บไว้ในพอร์ตเพื่อการลงทุน เหนือเมฆก็ได้เคยกล่าวไว้ว่า ถ้าจะคิดอะไรไม่ออก ว่าเอาหุ้นอะไรกลุ่มไหนก็ลองเอาแค่เรื่องของ บัจจัย 4 ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของเรานั้นแหละครับ มาก่อนเลย... แต่อันนี้ ยังเป็นแนวคิดในเบื้องต้นก่อนนะ เพราะปัจจุบัน น่าจะมีมากกว่า บัจจัย 4 แล้วละ เหนือเมฆเคยไล่ดู มีถึง บัจจัย 8 ไปแล้วละนะ เอาไว้ว่า ๆ จะมาเล่าให้ฟัง... แต่ใน บัจจัย 4 นั้น เท่าที่ชอบ ๆ ก็น่าจะมีเรื่องของ เครื่องนุ่งห่มนี้แหละครับ ที่มีหุ้นในตลาดน้อยหน่อย ส่วน บัจจัย อื่น ๆ จะมีมากมาย (หมายถึงหุ้นที่เทียบเคียงด้วยนะครับ) พอเราได้หุ้นได้กลุ่มเป้าหมายแล้ว ก็ลอง ๆ ไปดูเรื่องของพื้นฐานหุ้นอีกทีนะครับ ถ้าผลประโยชน์การไม่ค่อยหรือหวามากนัก ก็ต้องมือตราจ่ายปันผลที่อยู่ในระดับที่น่าสนใจด้วย ก็น่าจะดีนะ... แต่ในคอลัมน์นี้ เราจะเอาเรื่องของ บัจจัยทางเทคนิค มาว่ากันให้ก่อนก็แล้วกัน เมื่อใครชอบ แล้วอยากจะไปหา บัจจัยพื้นฐานอีกที ก็ไม่ว่ากันนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่แนวทางการลงทุนของแต่ละคนอยู่แล้ว... ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET นั้น ถ้าเราดูกันที่ตัวเลขการซื้อขายของฝรั่ง ก็อาจจะต้องเรียกว่า ตลาดน่าจะ หลังพินงา(หรือ) การย่อตัวใดๆ นั้น เชื่อได้เลยว่า หลายๆ คนอาจจะไม่กลัว เพราะคิดว่า ย่อลงมา ย่อลงมา เตี้ยฝรั่งต่างชาติ ก็ยังคงจะยังซื้อหนักมากกว่า แต่นั่น ไม่ได้อยู่ในข้อคิดทางเทคนิคนะครับ การที่ขึ้นมาช่วงนี้ ขึ้นในซาลงอยู่นะ ระวังนะ การขึ้นเพื่อลงก็ได้

### ดูตามเกม...

อย่างที่กล่าว ก็อยากจะทำให้เล่นเป็นเกมการลงทุนยาวๆ มากกว่า แม้ว่าวันวานจะมีการขึ้นมาเหมือนหุ้นแก๊งๆ ไรก็ตาม... ซึ่งนั่นหมายถึงว่า วันนี้ อาจจะพักตัวก่อนก็ได้ แล้วรอขึ้นใหม่

**แนวรับ** : ... 24.9-24.5 หรือ หลัๆ ต้องไม่ต่ำกว่า 24.0

**เป้าหมาย** : ... 32.0-33.0 หรือ อาจจะหวังได้ถึงระดับ 36.0

Price Chart...(SABINA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น SABINA...** วันนี้ อาจจะดูกราฟแปลกๆ หน่อยนะครับ ซึ่งโดยปกติแล้ว จะไม่เอาภาพ Indicator มาให้ดูกันซักเท่าไร... ซึ่งจริงๆ แล้ว ภาพนี้ จะไม่ต้องเอา Indicator มาให้ดูก็ยังไม่ดี... เพราะในเมื่อสัญญาณในหน้าต่างหลัก ยังไงเสีย ก็อ่านแนวโน้มได้ชัดเจนอยู่แล้ว ดังนั้น เหนือเมฆเคยกล่าวแล้วว่า ถ้ากองทัพหน้า ยิงรัวๆ จะรบต่อได้และรบหน้าจะมีแวชนะได้ ก็ไม่ต้องไปเรียกกองหนุนให้มาช่วยรบ เพราะอาจจะทำให้เราเกิดการลั้งเล หรือ เสียจังหวะได้นะ... แล้วที่เอามาให้ดูนั้นก็แค่บอกว่า ถ้าอยากจะทำ ก็แค่ให้รู้ว่า ค่าของ Indicator ก็อยู่ในทิศทางเดียวกับสัญญาณหลักอยู่ดี จึงเอาเป็นว่า ถ้าไม่มีการพลิกลงมาต่ำกว่า 24.0 เสียก่อน ก็ยังน่าเก็บ